

โครงการอวาดีน่า ฮิลล์ บายอนันตรา ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูที่ภูเก็ต

เวลา



มิติหุ้น – อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา โครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ซูรีในภูเก็ตที่ได้รับรางวัลมากมาย สร้างขึ้นโดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กลุ่มบริษัทด้านธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแปซิฟิก, และพันธมิตรทางธุรกิจ คาจิม่า (Kajima) บริษัทรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น, เผยถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมขนานใหญ่ที่โครงการจะได้รับประโยชน์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท

อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 100 ไร่ บนเนินเขาบนหาดลายัน ประกอบด้วยวิลล่าหรูสำหรับพักอาศัย 14 หลัง ทุกหลังมีวิวทัศนอันงดงามของทะเลอันดามันอยู่ตรงหน้า สืบเนื่องจากผลของโครงการขนาด ทำให้คนเริ่มหันมาสนใจการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติ พื้นที่ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น อวาดีน่า ฮิลล์ บาย อนันตรา ถูกออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างเจียมสงบทั้งภายในวิลล่าและกลางแจ้ง พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ทห้าดาวที่ผู้พักอาศัยจะได้รับ อีกทั้งส่วนเพิ่มเติมที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงมีช คลับ ห้องอาหาร ศูนย์กีฬาและเวลเนสอีกด้วย

“ในขณะที่อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและวัฒนธรรมการมีสุขภาพดีแบบ “สุขสมดุล” กำลังเฟื่องฟู ภูเก็ตได้สร้างสถานะจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเวลเนสที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในภูมิภาค และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างมากเป็นทวีคูณในอีกสิบปีข้างหน้า” มร. ไมคา ตามไท (Mr. Micah Tamthai) ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ โลฟิสไดส์ กล่าว “สิ่งอำนวยความสะดวกและสนทนาการต่าง ๆ ที่กำลังถูกสร้างเพิ่มเติมให้กับรีสอร์ทจะทำให้เราขึ้นมาอยู่แถวหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนี้ได้ และในขณะที่เดียวกันจากสิ่งที่เรามอบให้เจ้าของและผู้พักอาศัยทำให้เราเป็น แปรนด์ที่พักอาศัยที่โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างยากที่จะมีใครเทียบได้”

ปัจจุบัน สนทนาการเพื่อการพักผ่อนที่อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท ประกอบไปด้วยหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้สองสระ ฟิตเนสเซนเตอร์ สนามเทนนิสและเวทิมวยไทย อนันตราสปา ที่ได้รับรางวัลมากมาย ห้องอาหารไทยและนานาชาติ ห้องอาหารประเภท กริลล์ และบ็อบอัปบาร์ริมชายหาด

เจ้าของและผู้พักอาศัยสามารถเข้าใช้บริการสปาและเข้าคลาสเวลเนส ไม่ว่าจะเป็นโยคะ พิลาทิส มูทแคมป์หรือมวยไทย ทั้งหมดสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับการมีรถบักก็ส่วนตัว บัต์เลอร์และบริการจากเชฟ อีกส่วนของการบริการเหนือระดับของรีสอร์ท คือการจัดการจองที่จอดรถ และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อความสะดวกของท่านที่เดินทางมาโดยเครื่องบินหรือเรือส่วนตัว

โครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างของรีสอร์ทประกอบด้วย บิซคลับ รูฟทอปบาร์ ห้องอาหารไฟน์ไดน์นิ่ง และสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ซึ่งจะเปิดภายในปลายปีนี้ อีกทั้งยังมีศูนย์กีฬาอันทันสมัยที่จะเปิดตามมา โดยนอกเหนือจากสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ระดับโอลิมปิกและสนามเทนนิสแล้ว ภายในศูนย์กีฬายังมีสนามมวย ศูนย์คาดีโอ และการฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรง บริเวณสนทนาการประกอบไปด้วยบอร์ดเกม เครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญ ผ่าจำลองและสแน็คบาร์ ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตยังมีศูนย์เวลเนสครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่ประกอบไปด้วยห้องอาหารเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสอนทำอาหาร และสปาแบบองค์รวม

อวาดีนา ฮิลส์ บาย อนันตรา ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวข่มอันเขียวสงบ มีภูมิทัศน์ของทะเลอันดามันอยู่เบื้องหน้า ประกอบไปด้วยพูลวิลล่าหรูหราระดับ 11 หลัง มีขนาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่ 2,642 ถึง 3,373 ตารางเมตร วิลล่าแต่ละหลังมาพร้อมกับระเบียงกว้างขวางที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกฤดูกาล สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ขนาด 21 เมตร ทุกวิลล่ายังมีพื้นที่ส่วนเพิ่มหนึ่งหรือสองชั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนและขยายได้ตามความต้องการของเจ้าของ โครงการได้รับการดูแลและบริหารโดย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท ที่อยู่ติดกัน ซึ่งมีทีมงานที่ดูแลในส่วนของเราเซซิเดนซ์โดยเฉพาะ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ อวาดีนา ฮิลส์ บาย อนันตรา ได้รับรางวัล Best Luxury Housing Development (ภูเก็ต) และ Best Housing Development (ประเทศไทย) จากเวทีพร็อพเพอร์ตี้กูร์ ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์